



ฉันทนทีสุด

บันทึกข้อความ

12/13
นพ.กป
C9270

ส่วนราชการ ห้องอธิบดีกรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๖๕

ที่ อรช. ๘๗ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

เรียน รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง

ตามที่ได้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานในการประชุม มีข้อสั่งการที่ต้องเร่งดำเนินการ ดังนี้

๑. จากการติดตามสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตกที่เกิดในช่วงฤดูฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ขอให้กรมชลประทานโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) คาดการณ์สถานการณ์น้ำตามสมมติฐาน (Scenario) ต่าง ๆ เช่น กรณีน้ำมาก น้ำน้อย หรือการเกิดพายุ ฯลฯ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์นั้น ๆ โดยรมว.กษ. จะมาร่วมประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

มอบ รรช. พิจารณาดำเนินการ

๒. การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม เช่น กรณีน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ปัจจุบันได้มีการลดการระบายน้ำท้ายเขื่อน ทำให้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงนั้น เนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ขอให้พิจารณาหลาย ๆ มิติให้มีความสัมพันธ์กัน ดังเช่น กรณีการระบายน้ำมาก ถ้าปริมาณฝนตกหรือน้ำท่าจากภาคเหนือน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เท่าที่ควร หรือ กรณีที่ระบายน้ำน้อยทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบน้อยลง แต่หากมีฝนตกมากหรือปริมาณน้ำเหนือมาก อาจต้องพิจารณาเพิ่มการระบาย ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่เข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้ ขอให้พิจารณาในหลายมิติ เนื่องจากในระยะต่อไปหากปริมาณน้ำมากขึ้นและปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น สื่อมวลชนอาจนำข้อมูลไปนำเสนอว่าเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมหลายครั้งแล้ว

มอบ รรช. ผส.บอ. ผชช.จช.๑ ผส.ชป.๑-๑๗ พิจารณาดำเนินการ

๓. ให้สรุปบทเรียนเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้น เช่นกรณีภาคใต้ ต้องแก้ไขปัญหาลิ่งกีดขวางทางน้ำ ๑๑๑ แห่ง มีผลความก้าวหน้าเป็นอย่างไร เพื่อรายงาน รมว.กษ. ทราบ

มอบ รองอธิบดี พิจารณาเร่งรัดดำเนินการ และ ผอ.ผง.รวบรวมข้อมูลสรุปเสนอกระทรวงฯ

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว และงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่เป็นงบลงทุนขอให้เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสามารถดำเนินการได้ในต้นปีงบประมาณ ขอให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อย่าให้เกิดการทุจริต เพื่อไม่ให้เป็นที่เป่าของผู้อื่นไม่หวังดีที่อาจโจมตีเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

มอบ รองอธิบดี กำกับและกำชับการดำเนินการแต่ละสายงานโดยเคร่งครัด

/๕. การเผยแพร่...

